

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.82 ให้กรอบวันนี้ 33.70-34.00 จับตาราคาทอง-ทิศทางค่าเงินหยวน

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ธ.ค. 2567)--

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.82 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.89 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่ค่าเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสม หลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาเมื่อคืนเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทำให้ตลาดมีความมั่นใจว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น

"เช้านี้บาทปรับตัวแข็งค่าลงมาจากเย็นวานนี้ โดยวันนี้รอดู Flow หลังราคาทองขึ้นมา 36 ดอลลาร์ และทิศทางค่าเงินหยวน" นักบริหารเงิน กล่าว

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงินบาทวันนี้ ตลาดรอดูกระแสของเงินทุนต่างประเทศ (Flow) เช่นเดิม หลังราคาทองในตลาดโลกปรับขึ้นราว 36 ดอลลาร์/ออนซ์ รวมถึงทิศทางค่าเงินหยวน

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.70 - 34.00 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 152.24 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 152.39 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0503 ดอลลาร์/ยูโร ไม่เปลี่ยนแปลงจากเย็นวานนี้

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.768 บาท/ดอลลาร์

-นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี แถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 3 เดือน และการกำหนดทิศทางของประเทศไทยในปี 2568

-ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2567

-ก.ล.ต. จ่อหารือ "แบงก์ชาติ" หวังผูก "บาทสเตเบิลคอยน์" เร่งขับเคลื่อน "หลักทรัพย์ดิจิทัล" คาดแก้กฎหมายเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 68 คาดช่วย "ลดต้นทุน" และ "เพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรม" ในตลาดทุนไทย เล็งประเดิมออก "หุ้นกู้ดิจิทัล" หนุนเสริมสภาพคล่อง และให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาส เข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น

-หอการค้าไทย-จีน คาดเศรษฐกิจไทยปี 68 โตช่วง 2.7-3% ไทยสบโอกาสส่งออกไปสหรัฐฯแทนจีน

-รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวานนี้ (11 ธ.ค.) ว่า สหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมถึงส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในแผงโซลาร์เซลล์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย โดยถือเป็นมาตรการล่าสุดที่จะปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ ก่อนที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำคนปัจจุบันของสหรัฐฯ จะพ้นจากตำแหน่งในเดือนหน้า

-รมว.คลังสหรัฐฯ ระบุ สหรัฐฯ จะตอบโต้อย่างรุนแรงหากประเทศใด ๆ พยายามที่จะปั่นค่าเงินของตนเอง เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการค้า แต่ขณะนี้ยังไม่มีการแทรกแซงตลาดในลักษณะดังกล่าว

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.7% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 2.6% ในเดือนต.ค.

-นักลงทุนเทน้ำหนักเกือบ 100% กับการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า หลังการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก ในวันพุธ (11 ธ.ค.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพุธ (11 ธ.ค.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟด

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่า ดัชนี PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต จะปรับตัวขึ้น 2.5% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนต.ค. และคาดว่า ดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะเพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี หลังจาก 3.1% ในเดือนต.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้